

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริหารการศึกษาระดับสูงของชาติ

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ปฏิบัติการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายอำเภอ เป็นผู้บรรยายทางวิชาการเป็นประจำของวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่าง ๆ วิทยาลัยเอกชน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสมาคมทางวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ เป็นผลดียิ่ง สำหรับด้านการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ ถึงพุทธศักราช ๒๕๒๒ แห่งองค์การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ งานด้านสมาคมอาเซียนนั้น ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง โดยเป็นผู้แทน ผู้นำ และผู้ประสานงาน เช่น เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการประสานงานด้านการศึกษาของอาเซียนตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยกับมหาวิทยาลัยสหประชาชาติเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ทางด้านการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและได้รับเชิญเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมของสถาบันภูมิภาคด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานี้ถึง ๔ ครั้ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยในการจัดสัมมนาเรื่องความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน มีความสนใจและได้ทำการวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การจัดระบบการศึกษา และความร่วมมือทางการศึกษา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยเรื่อง "INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION" โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันภูมิภาค ว่าด้วยการอุดมศึกษากับการพัฒนา นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ยังได้เขียนบทความจำนวนมากตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การวางแผน การศึกษา การอุดมศึกษา และการบริหารมหาวิทยาลัย

โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ทำการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริหารการศึกษา และการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นผลดียิ่งจนได้รับยกย่องจากบุคคลในวงการศึกษทั้งในและนอกประเทศดังกล่าว และเป็นคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวม จึงเห็นสมควรที่จะยกย่องให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นเกียรติสืบไป